

GPSC เร่งทำความเข้าใจลูกค้า GLOW

ยันไม่ผูกขาดธุรกิจไฟฟ้ามาบตาพุด

ผู้จัดการรายวัน 360 - โกลบอล เพาเวอร์ฯ ยืนยันการเข้าซื้อหุ้น GLOW ไม่เป็นการผูกขาดธุรกิจไฟฟ้าในพื้นที่มาบตาพุด พร้อมเร่งเดินหน้าชี้แจงลูกค้า GLOW ย้ำสัญญาซื้อขายคงเดิม ด้าน กกพ. เผย "กรณี" เตรียมยื่นหนังสือคัดค้านในวันที่ 12 ก.ย. นี้

4 นายเต็มชัย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เปิดเผยกรณีที่มีการอ้างถึง GPSC เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW ว่า ตามที่มีความกังวลการเข้าซื้อ GLOW ของ GPSC ทำให้เกิดการผูกขาดของกลุ่ม ปตท. ในพื้นที่มาบตาพุด

นั้น ทาง GPSC เป็นบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีกฎระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวด อีกทั้ง GPSC มีการดำเนินธุรกิจที่เป็นเอกเทศชัดเจน ดังนั้น การบริการซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำให้แก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. ก็อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและมาตรฐานเทียบเท่ากันกับลูกค้านอกกลุ่ม ปตท.

ทั้งนี้ ทาง GPSC ได้เร่งชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับลูกค้า GLOW ว่า การเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้ลูกค้า GLOW จะไม่ได้รับ

ผลกระทบ โดยเงื่อนไข สัญญาราคาและการบริการลูกค้าทุกราย จะยังคงดำเนินการภายใต้กรอบสัญญาเดิมทุกประการ ส่วนการกำหนดราคาซื้อขายจะเป็นไปตามราคาตลาด หรือบนพื้นฐานของ Arm's Length Basis ทั้งนี้สัญญาของลูกค้า GLOW ที่มีอยู่เฉลี่ยมีระยะเวลามากกว่า 10 ปี

นอกจากนี้ GPSC จะมีการเตรียมจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับลูกค้า เพื่อลดข้อกังวลและให้ความมั่นใจว่า จะไม่ให้มีการบริการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการ

เลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า อีกทั้งยังมี คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะหน่วยงานกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจไฟฟ้า คอยตรวจสอบและกำกับการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ความมั่นใจอีกชั้นหนึ่งว่า การดำเนินธุรกิจไฟฟ้าถูกต้อง เป็นธรรม และไม่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบทางธุรกิจ

นายพรเทพ วัฒนพงษ์ชัย ประธานคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า วันที่ 12 กันยายนนี้

นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จะเดินทางมายื่นหนังสือต่อ กกพ. เวลา 10.00 น. คาดว่า จะเป็นกรณีเดียวกับการยื่นหนังสือต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน โดยเรียกร้องให้ตรวจสอบกรณีบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการซื้อขายไฟฟ้าตามอนุสัญญา มาตรา 75 ให้ความได้เปรียบจากการเป็นรัฐวิสาหกิจแข่งขันโดยตรงกับเอกชนรายย่อย โดยให้ GPSC ซึ่งเป็นบริษัทลูกค้าซื้อหุ้นของ GLOW ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศ.